

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2021

V/v phối hợp cung cấp thông tin
đối với các trường hợp công dân
Trung Quốc xuất cảnh từ Việt
Nam về Trung Quốc qua cửa
khẩu quốc tế Hữu Nghị

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ tháng 5 năm 2021 đến nay tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương trong cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là từ 01/10/2021 khi các tỉnh phía Nam nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch dẫn đến hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị gặp rất nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố trong đó có huyện Cao Lộc và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong toàn bộ hoạt động tại cửa khẩu nói chung và hoạt động xuất nhập cảnh nói riêng nhằm đảm bảo xây dựng khu vực cửa khẩu thành "vùng xanh", tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu được an toàn, hiệu quả. Theo đó, người đến khu vực cửa khẩu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Qua thống kê, từ ngày 28/4/2021 đến ngày 15/11/2021 số lượng công dân Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để về nước là 17.964 lượt người. Mặc dù các công dân Trung Quốc nói trên khi xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đều có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 còn hiệu lực, tuy nhiên theo thông báo từ các cơ quan chức năng phía Trung Quốc thì trong số các công dân nói trên khi nhập cảnh về nước xét nghiệm có 38 ca dương tính với SARS-COV-2, riêng từ đầu tháng 10/2021 đến nay có 23 ca dương tính.

Trước tình hình trên, phía Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đã đề nghị tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và phối hợp cung cấp thông tin số lượng người Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để cơ quan chức năng Trung Quốc bố trí địa điểm cách ly, phương tiện đưa đón khép kín, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Do vậy, để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có sử dụng lao động là chuyên gia người Trung Quốc khi có nhu cầu nhập cảnh trở về Trung Quốc qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn cần thông báo bằng văn bản (cụ thể về số lượng, danh sách, lịch trình, thời gian,...) gửi đến UBND tỉnh Lạng Sơn trước 05 ngày (qua Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) để kịp thời trao đổi, phối hợp với phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch lây lan qua biên giới.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các TV BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh;
- Bộ Chỉ huy đội Biên phòng tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng CV, ĐV trực thuộc;
- Lưu: VT, KT (LC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Huyền